

Số: /BC-SNN

Hà Tĩnh, ngày tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Khóa XIII của Đảng

Thực hiện Văn bản số 1327-CV/BTGTU ngày 24/3/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công văn số 1495/UBND-TH<sub>3</sub> ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giáo phối hợp xây dựng báo cáo; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

## I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

### 1. Việc xây dựng, triển khai các văn bản

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Khóa XIII của Đảng, trên cơ sở kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy đã chủ động trong việc xây dựng các kế hoạch về tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; chỉ đạo các chi bộ, phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức học tập theo kế hoạch Đảng ủy cấp trên, kịp thời xây dựng các kế hoạch thực hiện, chương trình hành động của ngành, đơn vị, chi bộ phù hợp với thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ được giao.

### 2. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, người lãnh đạo trong triển khai thực hiện

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Sở đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, đặc biệt, trong thời gian qua tình hình diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp, ảnh hưởng đến toàn xã hội; kịp thời, chỉ đạo các chi bộ, đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn của ngành, lĩnh vực.

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc đã tiếp thu nghiêm túc các nội dung, kế hoạch về tổ chức học tập nghị quyết; kịp thời tổ chức thảo luận tại các kỳ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ để xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

## II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

### 1. Kết quả đạt được

#### 1.1. Công tác tổ chức chuẩn bị Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Khóa XIII của Đảng được Sở và Đảng ủy xác định là

nhệm vụ trọng tâm, quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025; ngay sau khi, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ban hành các Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, Ban Chấp hành Đảng ủy Sở đã thống nhất tổ chức các lớp học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, cụ thể như sau:

- *Đối với hội nghị do Trung ương tổ chức:*

+ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (thời gian: 21-22/7/2022): được tổ chức 06 điểm cầu tại Đảng bộ Sở với 263 đảng viên tham dự; Hội nghị được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng truyền đạt.

+ Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (thời gian: 05-6/12/2022): được tổ chức 05 điểm cầu tại Đảng bộ Sở với 271 đảng viên tham dự; Hội nghị được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng truyền đạt.

- *Đối với hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức:*

+ Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng (thời gian 17-18/6/2022): được tổ chức 01 điểm cầu tại Đảng bộ Sở với 25 đồng chí tham dự; Hội nghị được các đồng chí UBKT Trung ương và UBKT Tỉnh ủy truyền đạt.

+ Hội nghị văn hóa toàn tỉnh (thời gian: ngày 19/5/2022): được tổ chức tại 05 điểm cầu tại Đảng bộ Sở với 265 đảng viên tham dự; Hội nghị được các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy truyền đạt.

+ Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh<sup>1</sup> (thời gian: 30/9/2021): được tổ chức 01 điểm cầu tại Đảng bộ Sở với 35 đồng chí tham dự; Hội nghị được các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ truyền đạt.

+ Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy<sup>2</sup>(thời gian: ngày 18/01/2022): được tổ chức 05 điểm cầu với 279 đảng viên

---

<sup>1</sup> Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án "Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025". Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

<sup>2</sup> Nghị quyết số 05- NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết số 06- NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết số 08 - NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết số 09 - NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

tham dự; Hội nghị được các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Lãnh đạo UBND tỉnh truyền đạt.

+ Hội nghị về quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc*” (thời gian: ngày 27/10/2021): được tổ chức tại 01 điểm cầu với 65 đồng chí tham dự; Hội nghị được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

+ Hội nghị về học tập, triển khai Chủ đề năm 2022 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội*” (thời gian: ngày 01/4/2022): được tổ chức 05 điểm cầu tại Đảng bộ Sở với 275 đảng viên tham dự.

- Đối với hội nghị do Đảng ủy Khối tổ chức:

+ Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023*” (thời gian: ngày 13/3/2023): được tổ chức 04 điểm cầu với 255 đảng viên tham dự; được các đồng chí Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối truyền đạt.

- Đối với hội nghị do Đảng ủy Sở tổ chức:

+ Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (thời gian: ngày 13/4/2021): được tổ chức tập trung với 321 đảng viên và quần chúng tham dự; Hội nghị được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối truyền đạt.

+ Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (thời gian: ngày 14/01/2021): được tổ chức tập trung với 272 đảng viên tham dự; Hội nghị được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối truyền đạt.

## **1.2. Đánh giá chất lượng tổ chức Hội nghị của Trung ương, địa phương**

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận được Đảng ủy chú trọng thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; đã chỉ đạo Đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các tổ chức đoàn thể kịp thời truyền tải tới cán bộ, đảng viên, quần chúng về kế hoạch tổ chức học tập, thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận; đồng thời, phối hợp cùng Văn phòng Đảng ủy để bố trí sắp xếp, tổ chức các đợt học Nghị quyết đạt kết quả cao.

- Các đồng chí báo cáo viên Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy cấp trên là những đồng chí lãnh đạo có kiến thức sâu, rộng, tầm nhìn bao quát, đánh giá đầy

đủ các nội dung, cách thức truyền đạt biểu cảm, dễ tiếp thu, qua đó giúp nghị quyết, chỉ thị, kết luận đi vào cuộc sống.

- Các tài liệu học tập được Trung ương, Tỉnh ủy biên soạn và kịp thời chuyển tải tới Đảng bộ cơ sở, đơn vị để tổ chức học tập, quán triệt theo hướng dẫn, quy định; giúp các tổ chức đảng xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận đúng chủ trương và phù hợp thực tiễn.

- Cuối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025: tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của thế giới, đất nước; để thích nghi trước diễn biến của dịch, thời gian qua việc tổ chức học tập nghị quyết, kết luận, chỉ thị cơ bản thực hiện qua hình thức trực tuyến. Đối với Đảng bộ Sở duy trì thường xuyên 4 – 6 điểm cầu đề bố trí học tập; qua học tập, chất lượng đường truyền từ Trung ương, từ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khôi luôn ổn định, không gián đoạn trong quá trình tổ chức học tập và quán triệt.

### ***1.3. Đánh giá kết quả việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng.***

- Đối với cán bộ chủ chốt các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt tại địa phương, đơn vị: xác định việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận là nội dung trọng tâm suốt nhiệm kỳ nên các đồng chí cấp ủy, người đứng đầu các đơn vị luôn chú trọng và thực hiện kịp thời; đã chủ động trong việc quán triệt, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức các đợt quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận; vì vậy, các chi bộ, đảng viên đã kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối, chính sách, những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

- Đối với nhận thức của cán bộ, đảng viên: quá trình tham gia học tập các đảng viên, quần chúng nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học nghị quyết do Ban Tổ chức lớp quán triệt, cụ thể: ghi chép đầy đủ, không nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ hội nghị...kịp thời tiếp thu những nội dung cơ bản của Nghị quyết, chỉ thị, kết luận và nhận thức rõ các chủ trương, nhiệm vụ đột phá, các kế hoạch đề ra; tin tưởng và quyết tâm thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; sau học tập có thảo luận tại chi bộ, làm bài thu hoạch có chất lượng.

- Việc xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận được tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy chú trọng, đưa ra bàn bạc cụ thể, bám từng nội dung Nghị quyết, xác định từng nhiệm vụ, giải pháp sát với đặc điểm tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Ngành để triển khai thực hiện.

### ***1.4 Công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng.***

Việc tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên, thông qua các hình thức

hội nghị trực tuyến, sơ tổng kết hàng năm, các cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ; truyền tải trên hệ thống xử lý công việc, các Group Zalo, sinh hoạt cấp ủy, chi bộ...qua đó các chủ trương nghị quyết, chỉ thị, kết luận luôn được truyền tải, các cán bộ, đảng viên được tiếp cận kịp thời; đồng thời, góp phần trong việc định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

### ***1.5 Công tác kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng.***

Đồng bộ với triển khai và thực hiện, Đảng ủy Sở luôn chú trọng đến kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận thông qua việc đưa các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận vào các chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, việc bố trí các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành tham dự sinh hoạt tại các chi bộ...qua đó kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các chi bộ để uốn nắn, điều chỉnh theo đúng quy định.

### ***1.6 Đánh giá việc đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng so với nhiệm kỳ trước.***

Việc đổi mới công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trong thời gian qua đã đáp ứng kịp thời với tình hình thực tiễn đề ra (dịch COVID-19); các hội nghị được tổ chức từ trung ương, từ tỉnh tới cơ sở làm giảm thời gian, kinh phí...nhưng vẫn phát huy hiệu quả, chất lượng trong việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đặc biệt cán bộ, đảng viên, nhân dân kịp thời tiếp cận được các thông tin do các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh truyền đạt.

### ***1.7 Quy trình các bước tổ chức Hội nghị.***

Hiện nay, việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận luôn đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là hình thức hội nghị trực tuyến; quy trình tổ chức hội nghị đầy đủ các nội dung, được quán triệt từ Trung ương, Tỉnh đến cơ sở.

## **2. Tồn tại, hạn chế**

- Một số cấp ủy, đơn vị thực hiện chưa tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, việc xây dựng chương trình hành động chưa được kịp thời.

- Kết quả một số nội dung thực hiện Nghị quyết, chỉ thị, kết luận được cụ thể hóa trong Chương trình hành động chưa rõ nét vẫn còn một số đầu việc chưa hoàn thành đúng tiến độ theo khung đầu việc được giao.

- Một số cán bộ, đảng viên nhận thức về việc học tập nghị quyết còn chùng mịch, chưa sâu nên chất lượng làm bài thu hoạch chưa cao.

## **3. Nguyên nhân**

- Trách nhiệm của một số cấp ủy chưa quyết liệt nên việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết đang còn chùng mực, chưa rõ nét; Ý thức tham gia học tập của một số đảng viên, quần chúng chưa cao.

- Ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị (dịch COVID-19) nên chất lượng một số đầu việc còn chậm so với thời gian yêu cầu;

- Là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông, không có cán bộ chuyên trách trong khi nhiệm vụ chuyên môn chi phối nhiều nên ảnh hưởng đến chất lượng tham mưu triển khai thực hiện nghị quyết;

#### **4. Đánh giá chung**

Việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trong thời gian qua được Đảng ủy chú trọng thực hiện nghiêm túc, bài bản, có chất lượng và đã đạt được những kết quả quan trọng: cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đã chủ động trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Chương trình hành động, các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; chú trọng nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác cán bộ, đảng viên luôn đi vào nề nếp; cán bộ đảng viên luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm, góp phần giúp cấp ủy lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công; công tác đoàn thể luôn nổi bật và có thành tích ghi nhận.

### **III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN KHÓA XIII CỦA ĐẢNG**

#### **1. Một số vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận khóa XIII của Đảng.**

- Việc tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận bằng hình thức trực tiếp đã thực hiện trong các nhiệm kỳ qua, đã đem lại những kết quả tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng; tuy nhiên, việc học trực tiếp cũng có những mặt hạn chế như: không tổ chức đồng thời, đồng bộ từ trung ương, từ tỉnh đến cơ sở, quỹ thời gian chiếm thời lượng không nhỏ, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị có khi chưa đảm bảo...trong khi việc tổ chức hội nghị trực tuyến trong thời gian qua đã đem lại những hiệu quả không hề nhỏ: tiết kiệm được thời gian, cơ sở vật chất, báo cáo viên, có thể thực hiện ở các điểm cầu vị trí địa lý khác nhau, đặc biệt là tổ chức đồng bộ từ Trung ương đến tận cấp xã phường, góp phần đẩy nhanh việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân được tiếp cận các thông tin trực tiếp từ các đồng chí báo cáo viên trung ương, của tỉnh.

- Hiệu quả của việc đổi mới trong việc học tập nghị quyết, chỉ thị kết luận đó là sản phẩm của quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ do

cấp trên phân công, theo chức năng, nhiệm vụ đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị, việc tham mưu thực hiện các chủ trương của đảng bằng con số cụ thể trong các mục tiêu, chỉ tiêu đạt được; đối với cá nhân, cán bộ, đảng viên là vai trò, trách nhiệm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ gắn với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; qua đó, làm tiêu chí đánh giá, xếp loại hàng năm.

- Đối với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị kịp thời triển khai việc học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng một cách kịp thời; chủ động trong việc tổ chức thảo luận, xây dựng chương trình hành động phù hợp thực tiễn chi bộ, đơn vị, phát huy dân chủ tập thể trong việc lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng chương trình hành động; định kỳ sơ, tổng kết đánh giá hiệu quả của chương trình và kịp thời đề ra các giải pháp trong thời gian tới.

- Kịp thời chấp hành, phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị, kết luận, nhằm đảm bảo thống nhất, đồng bộ; chủ động, tích cực phối hợp trong tham mưu các cơ chế, chính sách của ngành và các ngành liên quan trong thực hiện các nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

## **2. Bài học kinh nghiệm**

- Một là đổi mới hình thức phương pháp tổ chức học tập nghị quyết, trong đó chú trọng đến đối tượng được truyền đạt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

- Hai là nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; việc quản lý cán bộ, đảng viên trong học tập nghị quyết.

- Ba là nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên tại các hội nghị; tránh việc thông qua báo cáo, nghị quyết...theo hình thức khô khan, ít biểu cảm, chú trọng bổ sung kiến thức trong quá trình truyền đạt nghị quyết, chỉ thị, kết luận.

## **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP**

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy trực thuộc, trước hết là đồng chí bí thư, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo học tập, trực tiếp quán triệt nghị quyết; gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng với chức trách nhiệm vụ của đơn vị.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết của Đảng; qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập, các nghị quyết của Đảng, khắc phục tình trạng ngại học nghị quyết. Đồng thời, chú trọng xây dựng kế hoạch học tập, triển khai nghị quyết phải kịp thời, chặt chẽ, khoa học, trong đó có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, gắn với trách nhiệm của đồng chí cấp ủy.

3. Nâng cao chất lượng trọng xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trong đó, phải gắn với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng đơn vị; cần phát huy dân chủ, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến góp ý, phản

biện, hiến kế của cán bộ, đảng viên để bổ sung vào chương trình hành động, nhằm đảm bảo hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết, để thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả.

4. Tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với từng đối tượng theo hướng: Đối với cán bộ chủ chốt, cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm trong nghị quyết; giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn, định hướng vận dụng những nội dung của nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đối với đảng viên cần giới thiệu những nội dung “cốt lõi”, ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực, của ngành, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác.

5. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện nghe, nhìn (trực tuyến); tăng cường các hình thức trao đổi, thảo luận nhằm tạo sự tương tác, thu hút, lôi cuốn người học...; đặc biệt, sau mỗi đợt học tập nghị quyết, cần chỉ đạo kịp thời việc sơ kết rút kinh nghiệm, qua đó, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, phê bình, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên chưa nghiêm túc khi học nghị quyết.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; qua đó kịp thời đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm cần khắc phục, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; phát huy tốt việc phản biện, góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả; lấy kết quả học tập, triển khai thực hiện nghị quyết là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên cuối năm.

## **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:** Không

Trên đây là báo cáo kết quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận Khóa XIII của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

### ***Nơi nhận:***

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở; (đề b/c)
- Lưu: VT, TCCB.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Lê Đức Nhân**



**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, KẾT LUẬN KHÓA XIII CỦA ĐẢNG**  
**ĐÃ ĐƯỢC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN**

STT	Tên văn bản	Ngày tháng ban hành	Hình thức tổ chức	Các văn bản triển khai thực hiện	Ghi chú
	<p><u>Trung ương 5:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.</li> <li>- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.</li> <li>- Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.</li> <li>- Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.</li> </ul>	2022	Trực tuyến	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch số 204-KH/ĐUSNN ngày 22/11/2022 về Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới;</li> <li>- Nghị quyết số 18-NQ/ĐUSNN ngày 01/3/2022 của BCH Đảng bộ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số trong nông nghiệp giai đoạn 2022-2025.</li> <li>- Quyết định số 162-QĐ/ĐUSNN ngày 31/8/2022 về ban hành tiêu chuẩn đạo đức cán bộ, đảng viên công chức viên chức Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT</li> </ul>	
	<p><u>Trung ương 6:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.</li> <li>- “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.</li> <li>- “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.</li> <li>- “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.</li> </ul>	2022	Trực tuyến	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch số 16-KH/ĐUSNN ngày 28/02/2022 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng</li> <li>- Kế hoạch số 23-KH/DDUSSNN về thực hiện NQ số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới</li> </ul>	
	<p><u>06 chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Những vấn đề cơ bản về công tác, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy; đảng đoàn, ban cán sự đảng, ủy ban kiểm tra và chi bộ các cấp;</li> <li>- Thẩm tra, xác minh trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, tài sản</li> </ul>	2022	Trực tuyến	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kế hoạch số 219-KH/ĐUSNN ngày 30/12/2022 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công</li> </ul>	

STT	Tên văn bản	Ngày tháng ban hành	Hình thức tổ chức	Các văn bản triển khai thực hiện	Ghi chú
	<p>công tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thẩm tra, xác minh trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường;</li> <li>- Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm;</li> <li>- Giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng;</li> <li>- Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng.</li> </ul>			tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng	
	Báo cáo Tình hình văn hóa Hà Tĩnh giai đoạn 1998 - 2022 - Định hướng, giải pháp phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng	2022	Trực tuyến	Chương trình hành động số 115-CTr/ĐUSNN ngày 25/4/2022 về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.</li> <li>- Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.</li> <li>- Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.</li> </ul>	2021	Trực tuyến	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kế hoạch số 122 – KH/ĐUSNN ngày 24/11/2021 về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.</li> <li>- Chương trình hành động số 110-CTr/ĐUSNN ngày 12/4/2022 về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nghị quyết số 05- NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;</li> <li>- Nghị quyết số 06- NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm</li> </ul>	2021	Trực tuyến	- Chương trình hành động số 111-CTr/ĐUSNN ngày 12/4/2022 về thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TU, ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với	

STT	Tên văn bản	Ngày tháng ban hành	Hình thức tổ chức	Các văn bản triển khai thực hiện	Ghi chú
	<p>tiếp theo; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.</p> <p>- Nghị quyết số 08 - NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.</p> <p>- Nghị quyết số 09 - NQ/TU, ngày 22/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.</p>			xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo	
	<p>Chuyên đề năm 2021 “<i>Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc</i>”</p>	2021	Trực tuyến	<p>- Kế hoạch số 42- KH/ĐUSNN ngày 28/4/2021 về Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;</p> <p>- Kế hoạch số 128-KH/ĐUSNN ngày 25/11/2021 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.</p>	
	<p>Chủ đề năm 2022 “<i>Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội</i>”</p>	2022	Trực tuyến	<p>- Kế hoạch số 17-KH/ĐUSNN ngày 28/02/2022 về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.</p>	
	<p>Chủ đề năm 2023 “<i>Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa con người Hà Tĩnh, nỗ lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2023</i>”</p>	2023	Trực tuyến	<p>- Kế hoạch số 08-KH/ĐUSNN ngày 06/02/2023 về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023</p>	